



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/๒๓๑

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน นางศรีกุล นันทะชมภู / ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ / ผู้อำนวยการกองคลัง /
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับการจัดสรรอนุมัติเงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองการเจ้าหน้าที่) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๑,๗๔๓,๓๐๐ บาท นั้น เนื่องจากในปัจจุบัน กองการเจ้าหน้าที่มีภารกิจเร่งด่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามมากมาย จึงมีความประสงค์จะขอพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๘๔๒,๕๕๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เนื่องจากค่าเดินทางไปประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้น ควรพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมที่งานประสานงาน กรุงเทพฯ โดยหากจำเป็นต้องเดินทางไปประชุม ควรพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงไปปฏิบัติงานเพียง ๑ คนเท่านั้น หรือต้นสังกัดดำเนินการเรื่องเอกสารการประชุม สำหรับการประชุมขอความอนุเคราะห์ให้งานประสานงานดำเนินการแทน หรือปรับแก้ข้อบังคับให้สามารถเวียนขอมติ/ดำเนินการโดยวิธีอื่น โดยไม่ต้องเดินทางไปประชุมที่งานประสานงาน กรุงเทพฯ

๒. ควรพิจารณาค่าเบี้ยประชุมบางคณะกรรมการ เช่น กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งมีการประชุมบ่อยครั้ง หากเป็นการสอบสวนเรื่องเล็กน้อย ใช้เวลาไม่นาน ควรพิจารณางดจ่ายค่าเบี้ยประชุม หรือกรณีที่คณะกรรมการมีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาปรับลดค่าเบี้ยประชุมหรืองดจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย หรืออาจควรวรมการประชุม ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็น

๓. ให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณจากรายงานการเงินจากระบบ e-fin เนื่องจากมีงบประมาณบางส่วนที่ยังไม่ได้นำไปใช้ เช่น งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการฟ้องดำเนินคดี หรือกรณีที่ชนะคดี ซึ่งสามารถนำมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงานได้ เป็นต้น

๔. เพื่อให้การประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์การเงินและงบประมาณของสำนักงานมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการ

๒. ให้แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ ประกอบด้วย นางศรีกุล
นันทขมภู ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
กลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการของบประมาณเพิ่มเติม และหรือเรื่องการเงิน ก่อนเสนอ
คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์อุดม)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย